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เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายปลิม  คล้ายปิ่น  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  
   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล   

หาดกรวด สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2   เมื่อวันที่  16 มิถุนายน  2564  มีการแก้ไข
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอน
ใดให้เสนอต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทำ
เป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสอง แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
เหลืออยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมาย
หรือระเบียบนี้กำหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
  ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
  ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
 ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ินได้ โดยให้นำความในข้อ 39 

มาใช้บังคับ 
 (1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
 (2) ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต่างๆที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน 
 (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
 (4) ขอให้พิจารณาร่างบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45 
 (5) ญัตติตามข้อ 41  
 (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบ

วาระการประชุมคราวนั้น 
 ประธานสภาจะอนุญาตหรือที่ท่านนายกจะเสนอญัตติด้วยวาจาในการประชุมครั้งนี้ 
ประธานสภา อนุญาตให้นายกเทศมนตรีตำบลหาดกรวดเสนอญัตติด้วยวาจา 
 
นายสุริยา กล่าวต่อที่ประชุมได้ขอเสนอญัตติด้วยวาจาในการจะไม่ดำเนินการโครงการ จำนวน 4 

โครงการ ที่สภามีมติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้ง
ที่ 1 เมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย 

 1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  2,400,000 บาท 
 2 จัดซื้อเรือท้องแบน  100,000 บาท 



 3 เครื่องยนต์ติดท้ายแบบ 2 จังหวะ 30 แรงม้า 150,000 บาท 
 4 รถพ่วงลากจูง   40,000 บาท 
 รวมเป็นเงิน   2,690,000 บาท  เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็น 
นายสุเทพ กล่าวต่อที่ประชุมขอสอบถามเกี่ยวกับรถบรรทุกขยะตอนนี้เรามีกี่คันครับ 
ปลัดเทศบาล ตอนนี้ทางเทศบาลตำบลหาดกรวดมี จำนวน 1 คัน จัดซื้อไปเมื่อปี 2557 โดยการกู้เงิน

ซื้อผ่อนมาทุกปี และในการประชุมสภาการจ่ายขาดเมื่อครั้งที่แล้วเนื่องจากรถมีปัญหา 
ติดขัดเนื่องจากการใช้งานระยะยาว มีการเสื่อมสภาพ การทำงานของรถมันไม่เต็มร้อย
คะ ตอนการบีบอัดใช้งานได้ไม่เต็มร้อย ทางสภาชุดที่แล้วเลยมีมติเห็นชอบจ่ายขาดให้
ซื้อใหม่ เพ่ือใช้ในกรณีที่มันเสียใช้งานไม่ได้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนไปยืมท่ีข้างเคียง ตอนนี้
ทางกองสาธารณสุขก็ได้เสนอจัดซื้อไปแล้ว การจ่ายขาดมีอายุ 1 ปี คือถ้าจ่ายขาดต้อง
ดำเนินการภายใน 1 ปีตอนนี้ยังไม่ครบปี แต่ถ้าถามว่าจำเป็นไหม ก็จำเป็นระดับหนึ่ง 
เมื่อครั้งก่อนรถเสียเราไปหายืมใครไม่ได้เพราะว่าที่อ่ืนเขาก็ใช้เหมือนกัน 

นายสุเทพ กล่าวขอบคุณท่านปลัดแต่การจัดซื้อรถขยะส่วนตัวผมคิดว่าควรจัดซื้อครับ ถ้ารถเสีย
ปุ๊บขยะจะเต็มหน้าบ้านเลยครับ เมื่อเรามี 2 คัน เราอาจใช้สับเปลี่ยนกันหรือว่าแบ่งเขต
กันคันนี้ไปเขตนี้อะไรประมาณนี้ครับมันจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสิ่งปฏิกูล
ทั้งหลายในยามรถเสีย 3-4 วัน ผมขอสนับสนุนในการซื้อครับ 

ประธานสภา มีท่านอื่นอีกไหมครับ 
 
 3.2 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน 4,285,000   บาท 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ

รักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 1 ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด           

 2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

 3 ให้กันเงินสะสมสำรองจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

 4 เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการจ่าย
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะ
การคลังและเสถียรภาพในระยะยาว โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 
 1 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยการเกษตร 2 
หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. งบประมาณ 141,000 บาท 



2. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 อยู่เจริญสุข หมู่ที่ 2 
บ้านหาดกรวด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. งบประมาณ 141,000 บาท 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 บุญรักษา หมู่ที่ 2 
บ้านหาดกรวด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 248.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 744.00 ตร.ม. งบประมาณ  233,000 บาท 
4 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองรี หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 
ตร.ม. งบประมาณ 490,000 บาท 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 วังหมู หมู่ที่ 4 ขนาด
กว้าง 3.00 – 4.00 ม. ยาว 304.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,140.00 ตร.ม. งบประมาณ 351,000 บาท 
6. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าวัดไผ่ใหญ่ ขนาด
กว้าง 4.00 – 5.00 ม. ยาว 348.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,552.00 ตร.ม. งบประมาณ 492,000 บาท 
7.ระบบกรองน้ำบาดาลประปาบุ่งจิก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 388,000 บาท 
8. วางท่อประปาพีวีซี จากหมู่ที่ 8 ถึง หนองยายจันทร์ งบประมาณ 482,000 บาท 
9. วางท่อประปาพีวีซี จากประปาลุงช่วย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000 
บาท 
10. วางท่อประปาพีวีซี จากหมู่ท่ี 3 ถึงหมู่ที่ 4 ประปาหนองวงษ์ งบประมาณ 458,000 
บาท 
11. โครงการขุดลอกวัชพืช คลองจระเข้ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6  งบประมาณ 
320,000 บาท 
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมงคลทรัยพ์ 
หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.04 ม. งบประมาณ  85,000 
บาท 
13. ระบบสูบน้ำจากสระป่าแดง หมู่ที่ 3 ไปสระหมู่ที่ 8 เพ่ือผลิตน้ำประปางบประมาณ  
90,000 บาท 
14. โครงการวางท่อคอนกรีตบริเวณน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 
งบประมาณ  115,000 บาท 
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  4,275,000 บาท 

นายวิฑูรย์ กล่าวต่อที่ประชุมตามที่ประธานได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการมีเกือบ
ครบทุกหมู่ แต่ยังขาดหมู่ที่ 5 ในเขต2 ที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็อยากให้ท่านได้ชี้แจง หมู่ที่ 
5 กับหมู่ที่ 6 ก็ยังดำเนินการไม่ครบทุกจุด ขอบคุณครับ 

 
ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมในวาระที่ 3.2 ในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมขอให้ผอ.กองคลังได้

ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณ ณ วันนี้เราสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้เท่าไร 
นางสยุมพร กล่าวต่อที่ประชุม ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามที่ท่านประธาน

ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
 
 
 
 



 
 
   รายงานเงินสะสม ณ วันที่  29  กรกฎาคม  2564 
   เทศบาลตำบลหาดกรวด  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 เงินสะสมยอดยกมา ณ วันที่  30 กันยายน  2563  25,832,565.94 บาท 
 หัก เงินฝาก กสท.     3,735,764.60 บาท 
 หัก ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้ 2,487,922.65 บาท 
  รวมเป็นเงิน     6,223,687.25 บาท 
 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้    19,608,878.69 บาท

รายการเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ 
 บวก รับคืนเงินสะสม     84,183.33 บาท 
 หัก จ่ายขาดเงินสะสม     4,172,596.00 บาท 
 หัก เงินสะสมที่อนุมัติจ่ายขาดแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 2,690,000.00 บาท 
 (ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ)  
 หัก สำรองจ่ายงบบุคลากร 3 เดือนๆละ 1,500,000 บาท 4,500,000.00 บาท 
 หัก สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10% ของงบประมาณ 5,757,000.00 บาท 
  รวมเป็นเงิน     17,035,412.67 บาท 
 คงเหลือจ่ายขาดเงินสะสมได้    2,573,466.02 บาท 
 โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการดังนี้ (อนุมัติจ่ายชาดเมื่อวันที่ 25 

ธันวาคม  2563) 
 1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  2,400,000 บาท 
 2 จัดซื้อเรือท้องแบน  100,000 บาท 
 3 เครื่องยนต์ติดท้ายแบบ 2 จังหวะ 30 แรงม้า 150,000 บาท 
 4 รถพ่วงลากจูง   40,000 บาท 
 รวมเป็นเงิน   2,690,000 บาท   
 ในระเบียบการจ่ายขาดเงินสะสมมีอยู่ข้อนึงให้คำนึงถึงเงินสะสมเหลือเพียงพอที่จะจ่าย

ค่าใช้จ่ายประจำและกรณีเกิดสาธารณภัยและข้อให้คำนึงถึงสถานะการเงินการคลังใน
ระยะยาว ถ้ามองในการเงินการคลังระยะยาวคือในปีงบประมาณ 2565 ในช่วง 3 
เดือนแรกเราจะยังไม่ได้รับการจัดสรรโอนเงินงบประมาณ เราต้องไปยืมเงินสะสมตัวนี้
มาจ่ายเป็นเงินเดือน รายจ่ายที่เป็นเงินอุดหนุนที่เราได้รับอนุมัติจ่ายแล้ว แต่รัฐบาลยัง
ไม่โอนเงินมาเช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าอาหารกลางวัน ค่านมโรงเรียน ซึ่งช่วงเดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน  ธันวาคม โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว เราอาจจะยังไม่ได้เงิน
งบประมาณ เราต้องยืมเงินสะสมก้อนนี้ไปเพื่อจ่าย เพราะฉะนั้นในการพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสมก็ขอให้สภาได้พิจารณาปัญหานี้ด้วยนะคะ และปัญหาด้านอ่ืนๆด้วย 

ประธานสภา เอกสารฉบับนี้จ่ายได้ประมาณสองล้านห้า ในระเบียบวาระประชุมจ่าย สี่ล้านกว่า ข้อนี้
เป็นญัตติของนายกเทศมนตรี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 

นายสุริยา กล่าวต่อที่ประชุมขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณการจ่ายเงินสะสม ตามระเบียบ
ผอ.กองคลังได้ชี้แจงระเบียบงบประมาณเรียบร้อยแล้ว งบประมาณอยู่ที่ 
2,573,466.02 บาท ตามที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วเมื่อสภาครั้งก่อน เมื่อวันที่  
25  ธันวาคม  2563 มีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  2,400,000 บาท เรือท้องแบ  
100,000 บาท เครื่องยนต์ติดท้ายแบบ 2 จังหวะ 30 แรงม้า 150,000 บาท รถพ่วง
ลากจูง  40,000 บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณ  2,690,000 บาท ซึ่ง 4 โครงการนี้ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ ทีมคณะผู้บริหารเร็งเห็นเรื่องของน้ำเป็นหลักโดยจะไม่ซื้อรถขยะทั้ง 4 



รายการนี้ ก็จะมาทำระบบประปาเชื่อมระบบ สำหรับ สท.หมู่ที่ 5 เราได้สำรวจแล้วจะ
มีงบประมาณอุดหนุนทางเข้าอนามัย ทางเข้าวัดป่าแดง ทางเข้าวัดเนินโพธิ์ จะ
ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วนี้ และมีงบหลายส่วนงาน ในส่วนของการตั้งในเทศบัญญัตินั้น 
วันนี้มีการสำรวจความจำเป็นคุยกันวันนั้นแล้ว ก็มีหลายเรื่องหลายประเด็น ก็ขอให้เห็น
ความสำคัญของประปาเป็นหลักชลอในเรื่องของรถขยะ เรือท้องแบน เครื่องยนต์ติด
ท้ายและรถพ่วงลากจูง และมีอีกหนึ่งรายการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอก
วัชพืชคลองจะเข้ตั้งแต่หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 งบประมาณ  320,000 บาท โดยต้องใช้รถ
แม็คโคคอยาวของ อบจ. มากำจัดผักตบชวาคือตอนนี้น้ำไหลช้ามากเลยต้องเอาผักตบ
ขึ้น หลายโครงการมองแล้วมันเชื่อมโยงกันผมพยายามมองประปาเป็นหลักเชื่อมโยงทั้ง
ตำบลก็ฝากชี้แจงให้สภาได้พิจารณาขอบคุณครับ 

ปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมตามที่ท่านนายกเสนอญัตติมานะคะ จ่ายขาดเงินสะสม  4,285,000 
บาท การเสนอญัตติก็ต้องดูว่าเราสามารถจ่ายขาดได้เท่าไร ในส่วนที่ท่านายกจะไม่
ดำเนินการตามมติที่สภาครั้งก่อน 25  ธันวาคม  2563 นั้นก็จะต้องเสนอญัตติต่างหาก
ด้วย คือต้องมอง 2 ขั้นตอน คือ ถ้ามติสภาครั้งก่อนถ้าหากไม่ดำเนินการนายกต้อง
เสนอญัตติเข้ามาว่าตามมติสภาครั้งท่ี....วันที่ 25 ธันวาคม  2563 จำนวน 4 รายการ 
ขอชี้แจงว่า จะไม่ดำเนินการจะอยู่ในช่วง 1 ปี นับจากวันที่มีการจ่ายขาดเงินสะสมเรา
ยังไม่ดำเนินการ ก็ถ้าหากว่าขั้นตอนนี้มันเริ่มก่อนก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้
มากกว่าสองล้านห้า เพราะฉะนั้นวันนี้นายกไม่ได้เสนอญัตติจะไม่ดำเนินการ ตามมติ
สภาครั้งท่ีผ่านมาคือชุดก่อนคือตั้งแต่สภาชุดที่แล้ว 

นายสุริยา ขออนุญาตท่านประธานสภาถ้าผมเสนอวันนี้ได้ไหมหรือว่าวันที่ 6 ที่จะมีการประชุมใน
เรื่องของงบประมาณ คณะผู้บริหารจะขอเสนอญัตติในการจะไม่ดำเนินการโครงการ 4 
โครงการไว้ก่อน 

ประธานสภา การเสนอญัตติของนายกไม่ต้องมีผู้รับรองแต่ถ้าสมาชิกจะเสนอต้องมีผู้รับรอง 2 ท่าน 
ปลัดเทศบาล ถ้าตามระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นนะคะข้อ 38 ในกรณีที่เสนอญัตติด้วยวาจา (6) 

ญัตติที่ประธานสภาที่ประชุมเห็นควรอนุญาตค่ะ 
นายสุเทพ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการจ่ายเงินงบประมาณบางโครงการก็ไม่สมควรที่จะทำเพราะว่า

บางโครงการยังดีอยู่คือช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤติอยู่ถ้าหากเราจ่ายขาดเงินสะสมไป สมมุติว่า
เกิดเหตุต่างๆกระทันหันเราจะงบประมาณตรงไหนมาจ่ายยังซ่อมแซมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ผมก็ไปดูมาแล้วนะมันยังใช้ได้มันไม่ใช่ว่าชาวบ้านจะเดินไม่ได้เลยนะครับ ทำไม
ต้องเร่งตัวนี้จัง 

ประธานสภา เราได้กันเงินกรณีเกิดสาธารณภัยไว้แล้วครับ 
นายสุเทพ บางครั้งมันก็ไม่แน่นะครับบางครั้งภัยประกอบช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับ คล้ายๆ

ว่ามันสำคัญกว่า เราต้องพิจารณาว่าจะใช้งบประมาณให้มันคุมค่ามากกว่าผมก็ไป
ถ่ายรูปมานะครับ พร้อมกับโชว์ภาพถ่ายให้เพ่ือสมาชิกได้ดู ประธานมันก็ยังใช้ได้อยู่นะ
ครับ ทำไมต้องเอาแอสฟัลท์ไปลาดทับ ถ้าสตง.มาตรวจสอบของเดิมมันยังใช้ได้อยู่ คุณ
ทำไมเอาเงินงบประมาณไปทำแบบนี้ คือเงินสะสมนี้คล้ายๆว่าบัญชีที่เรามีอยู่เราต้อง
เก็บรักษาเอาไว้เพ่ือใช้จ่ายยามที่จำเป็น 

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในเชิงสนับสนุนและคัดค้านเชิญครับ 
นายสมบูรณ์  ผมเห็นด้วยนะครับพ้ืนคอนกรีตยังดีอยู่ก็เอาแอสฟังท์ไปเททับมันจะดูไม่ดีนะครับ

ชาวบ้านเขาก็เห็น เราน่าจะไปทำในหมู่ที่ทางไม่ดีจริงๆ เช่นหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 นะครับ 
ยังอีกเยอะครับที่มันแย่จริงๆ ท่านประธานทางมันยังดีอยู่เอาไปเททับมันจะดีหรือครับ 

ประธานสภา เราก็ช่วยกันพิจารณาครับ 
 



 
 
นายสุริยา ขออนุญาตชี้แจงนะครับเกี่ยวกับแอสฟัลท์ติกมี 2 เหตุผลที่ต้องทำหรือไม่ทำก็ขอให้สภา

ได้พิจารณาคือตรงนี้งบประมาณของตำบลอุดหนุนเฉพาะกิจจะเป็นถนนแอสฟัลท์ติก
ทั้งหมดเขาไปดูในเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ครับ สิ่งที่จำเป็นกับไม่
จำเป็น หลายโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องเช่นโครงการทางเข้าเทศบาล ซอยบ้านครู
ละเมียดและซอยตรงบ้านอาจารย์มนัสครับ ก็แหล ซอยบ้านพ่ีสมบัติ อ่ำแจ้งก็แหละแต่
ละโครงการถ้าเราไม่ทำหัวไปทำกลางมันก็ไม่เหมาะชี้แจงด้วยเหตุผล ทางเข้าวัดไผ่ใหญ่
ท่านไปดูเป็นหลุมก็แล้วแต่สภาครับ ผมมีหน้าที่เสนอความเดือดร้อนซึ่งทางเข้าวัดวังหมู 
ทางเข้าอนามัย ทางเข้าวัดเนินโพธิ์ เป็นโครงการใหญ่เราต้องขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็
แล้วแต่สภาจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุเทพ ขออนุญาตครับอย่างโครงการไปวัดป่าแดงก็มีโครงการของทางหลวงชนบทจะเข้าอยู่ถ้า
เกิดเราไปทำมันก็จะเกิดซับซ้อนเสียงบประมาณไปโดยใช้เหตุ ผมขอนอกเรื่องนิดนะ
ครับท่านประธานคือไฟระบบแสงสว่างคลองจระเขต้ิดทุกหลอดยาวไปโดยไม่มีชาวบ้าน
เดินผ่านอะไรซักนิด ผมจะขอย้ายไฟแสงสว่างไปติดที่เขาเดือนร้อนครับเพราะว่าคลอง
จระเข้มันไม่มีการสัญจรไปมาเลยครับและก็ติดเยอะด้วย ชุดหนึ่งไฟฟ้าที่ผมทำอยู่มันตก
ชุดละสามพันกว่าบาท มันก็เสียงบประมาณใช้งบประมาณโดยไม่มีประโยชน์ 

นายสุริยา ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของไฟฟ้ากลุ่มป่าแดงมีการตั้งเทศบัญญัติในปีที่แล้วนะครับผม
เข้ามาดำเนินการตามเทศบัญญัตืปีที่แล้วครับ ครั้งที่แล้วมีการโอนลดงบประมาณของ
หมู่ที่ 5 ไปขยายเขตไฟฟ้าจากหนองยายจันทร์ไปประปาหมู่ที่ 3 และได้ดำเนินการแล้ว
เสร็จป่าแดงขยายเขตไฟฟ้ามาแล้ว มีหม้อแปลงข้ามมา 1 ลูก แต่ยังไม่มีการใช้ไฟฟ้างบ
ของหมู่ที่โอนไปขยายเขตไฟฟ้า แล้วปีนี้ 2564 ก็ตั้งงบประมาณไว้เกือบล้าน 3 จุดนี้ที่
จะขยายเขตซึ่งการดำเนินการนี้เราต้องเอาเงินเราอุดหนุนให้กับไฟฟ้าบาทเดียวก็ลด
ไม่ได้ ไฟฟ้าเป็นคนออกแบบประมาณการนะครับ ไฟฟ้ามาทำตามที่เราขอ ส่วนเรื่อง
ของการย้ายไฟเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วทรัพย์สินเขาโอนให้เรา ส่วนมิเตอร์เป็นของ
ไฟฟ้า การจะย้ายมายังจุดไม่ทั่วถึงก็ได้แต่ต้องขออนุญาต ผมไม่ทราบว่าในการออกแบบ
ของไฟฟ้ามีท่านสท.ผู้นำไปชี้จุดให้เขาหรือเปล่า บางอย่างเป็นกลไกของไฟฟ้ามันเป็น
เรื่องของไฟฟ้าก้าวล่วงไม่ได้ 

นายสุเทพ เมื่อไฟฟ้ามาดำเนินการให้เทศบาลต้องไปตรวจรับเมื่อตรวจรับเสร็จคือเทศบาลจ่ายเงิน
ไปหมดแล้ว แต่อันนี้มันไม่เก่ียวกับมิเตอร์ครับ หลอดไฟนี้มันไม่เกี่ยวกับมิเตอร์คือ
ต้องการย้ายโคมเอาไปใช้ในที่มีประโยชน์ เพราะติดไว้ก็ไม่มีประโยชน์ 

ประธานสภา งบประมาณตั้งแต่สมัยที่แล้วครับ ก็อยู่สมัยที่แล้วก่อนจะหมดวาระ ตอนนั้นคือ
งบประมาณของหมู่ที่ 5 ให้หมู่ที่ 3 ยืมไปทำท่ีป่าแดงตอนนี้ก็คืนกลับไปให้หมู่ที่ 5 ตาม
แผนงานเก่าที่เขาทำไว้เมื่อสมัยที่แล้ว ก็ต้องตามนั้น จะย้ายหลอดไฟจะย้ายไปตรงไหน
ครับ 

นายสุเทพ เรียนท่านประธานครับคือหลอดไฟมันเป็นสมบัติของเทศบาลแล้วครับ บางจุดเขาก็มา
หาผมนะ สท.ตรงนั้นไม่แดงผมก็ส่งลูกน้องไปทำ ผมลองมาพิจารณาแล้วตรงนี้มันไม่มี
ประโยชน์จะย้ายไปตรงซอยแพปลา หรือท้ายบ้านซ่านหมู่ที่ 6 ครับที่เขาไปไร่ไปนา ไม่
มีแสงสว่างมันไม่ปลอดภัยครับ 

ประธานสภา พ้ืนที่ว่าไงครับเจ้าของพ้ืนที่ 
นายธวัชชัย ขออนุญานประธานสภาครับผมว่าน่าจะเป็นกรณีท่ี 2 ที่ท่านนายกเสนอมากกว่า อยาก

ท่านสท.สุเทพจะย้ายมันจะกระทบกับคนที่เขาของบประมาณครั้งที่แล้วหรือเปล่า ผม



ไม่แน่ใจว่าตอนที่สท.พาเขาไปสำรวจตรงนั้น ผมก็คนปฏิบัติแต่มันเกิดกรณีที่ว่าอยากจะ
ย้ายแล้วชุดก่อนว่าไงครับ ผมว่าน่าจะเป็นลักษณะเสริมดีกว่าครับ ค่อยหาเสริมก็ได้ 

นายสุเทพ ประธานครับชี้แจงนิดนึงหลอดไฟมันไม่มีคนเดินนะครับข้างคลองจระเข้ไม่ใช่วัดป่าแดง
บ้านนายประเสริฐ คุ้มอักษร มีแค่บ้านนายประเสริฐ คุ้มอักษรหลังเดียว ต่อไปก็จะเป็น
ป่าก็ส่องให้ปลา พวกหาปลาครับ 

นายพะเยาว์ กล่าวต่อที่ประชุมการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมก็อยากให้สมาชิกพิจารณาที่ละ
โครงการไป ถ้าท่านสมาชิกท่านไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยออกความคิดเห็นได้นะครับ 

นายจันทร์แรม กล่าวต่อที่ประชุมท่านประธานยังไม่ได้ตอบคำถามของท่านสท.วิฑูรย์เลยนะครับ
เกี่ยวกับการปรับปรุงถนน ท่านสท.วิฑูรย์ถามว่าในเขตที่ 2 หมู่ที่ 5 และ 6 ที่จะมีการ
ปรับปรุงก่อสร้างไม่มีเลย สำหรับหมู่ที่ 4 มี 2-3 โครงการ ท่านสท.วิฑูรย์เขาถามว่า
ทำไมหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ไม่มีโครงการเลยขอบคุณครับ 

นายสุริยา กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องของหมู่ที่ 5 มีการสำรวจงบอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับหมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้านกำลังจะก่อสร้างประปา หมู่ที่ 6 ระบบนี้จะมีแค่ถังสูง ตัวกรอง ไม่มีระบบ
ไฟฟ้า ไม่มีระบบท่อ ซึ่งได้พูดคุยกับผู้ใหญ่มาโนชไว้แล้ว ประปาตัวนี้ก่อสร้างเสร็จ อบจ.
ไดม้าขุดเจาะบาดาลเรียบร้อยแล้ว เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วต้องใช้งบประมาณเกือบ 5 
แสนบาทท่ีจะต้องติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและวางท่อเชื่อมระบบประปาของหมู่ที่ 6 แล้ว
โอนให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งได้กันงบประมาณส่วนนั้นไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้
ดำเนินการก่อสร้างส่วนเรื่องของหมู่ที่ 5 ถนนแอสฟัลท์ติกเยอะที่สุดครับในรอบหน้า
ประมาณนี้ครับชี้แจงด้วยเหตุด้วยผล 

ประธานสภา สำหรับหมู่ที่ 5 ท่านนายกได้ชี้แจงแล้วนะครับ 
นายสุเทพ ขอถามท่านนายกว่าเงินงบประมาณอันนี้จะจ่ายหรือเปล่าครับที่จะเอาแอสฟัลท์ติกนี้

ครับ ที่ไปสำรวจกันเป็นเงินงบประมาณท่ีไหน 
นายสุริยา งบประมาณท่ีหลายส่วนครับ 1 เงินสะสม 2 เงินงบประมาณประจำปี ซึ่งจะมีการ

ประชุมรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณในวันที่ 6 สิงหาคม 3 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจจากรัฐบาลและมีหลายส่วนงบประมาณครับ แต่ถ้ามาตามสูตรมันจะคลอบ
คลุมได้หมดเลยครับ อย่างหมู่ที่ 6 ได้ประปามาก่อสร้างเสร็จใช้ไม่ได้เราต้องกันเงินส่วน
นี้ไว้ด้วย 

นายสุเทพ งบประมาณอ่ืนผมไม่ว่าแต่ผมเป็นห่วงเงินสะสมผมกลัวว่าทางผู้บริหารจะเอาเงินตัวนี้
ออกมาใช้ครับ ถ้าดึงงบประมาณอ่ืนมาหรือหางบประมาณที่อ่ืนมาผมโอเครครับ แต่ถ้า
เป็นเงินสะสมผมไม่สนับสนุนครับ 

นายสุริยา เรียนท่านประธานเราได้พูดคุยแบบนี้ก็ดีครับ สภาชุดที่แล้วมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ประมาณ 6 ล้านบาท ซึ่งเกือบตกครับ เช่นโครงการวางท่อประปาหมู่ท่ี 3 สองข้าง ว่าง
ท่อประปา หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ถนนคอนกรีตประมาณ 14 โครงการที่สภาครั้งท่ีแล้ว 
คณะผู้บริหารครั้งที่แล้ว ถามว่าความจำเป็นมันมีหมดครับก็อยากให้สภาพิจารณาเป็น
ข้อๆ ไป อันไหนจำเป็น ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องยกมือครับก็จะได้ชี้แจงได้ถ้าย้อนไปดูอดีตมี
การใช้เงินสะสม 2-3 ครั้ง/ปี 

ปลัดเทศบาล ในส่วนความคิดเห็นอของเจ้าหน้าที่เทศบาลข้าราชการประจำนะคะ คือเงินสะสมท่าน
สมาชิกมาใหม่ขออธิบายแบบนี้นะคะ ท่านเข้าใจไหมค่ะว่าเงินสะสมมาจากไหน เงิน
สะสมมาจากรายรับ กับรายจ่ายในระหว่างปีอย่างปี 2564 เงินเรามาเท่าไร เราจ่ายไป
เท่าไร เงินที่เหลือเขาเรียกว่าเงินสะสมค่ะ เงินสะสมตรงนี้มันก็จะพันกันมาตั้งแต่เป็น
อบต. ปี 2539 มันก็จะสะสมๆมาเรื่อยๆ ถ้าเปรียบกับครอบครัวเราก็เหมือนเงินเก็บที่ไว้
ทำอะไรสักอย่างเงินสะสมก็จะมีอยู่ 2 ประเภท คือเงินทุนสำรองสะสมกับเงินสะสม ทุน
สำรองสะสม เงินสะสมปลายปีต้องกันเข้าเงินทุนสำรองสะสม คือมีเงินสะสม 2 ก้อน 2 



กระเป๋า ซ้าย ขวา กระเป๋าขวาถ้าจะใช้ต้องขอผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งใช้ยากและที่ผ่าน
มาเราไม่เคยของใช้ส่วนกระเป๋าซ้ายคือเป็นมติสภา เราสมควรที่จะเอาเงินเก็บมาใช้
เท่าไร เงินสะสมมันก็มีทุกปี บางปีก็มาก บางปีก็น้อย บางที่รายรับมันเข้ามาไม่เยอะ 
รายจ่ายก็ว่ากันไป ในส่วนของความเห็นของข้าราชการประจำซึ่งจะพูดทุกครั้งถ้ามีการ
จา่ยขาดเงินสะสม การจ่ายขาดเงินสะสมมันทำให้เงินสะสมมันหายไป จ่ายขาด 
หมายความว่าออกไปใช้เลย หายไปเลย ถ้าปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีเงินสะสมเข้ามาสมทบอีก
ไหม สมมุตว่าเรามี 500 บาท ถ้าปลายปีงบประมาณไม่มีเงินเข้ามาเลยเราก็จะมี 500 
บาท ถ้ามีเข้ามาปลายปี รายรับรายจ่ายเข้า 100 บาทก็จะรวมเป็น 600 บาท 600 
บาทเราจะเก็บไว้ถ้าเราจะใช้ระหว่างปีแบบนี้ เงินที่เราสะสมก็จะน้อยลงๆ ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ข้าราชการประจำก็จะอธิบายทุกครั้ง สมัยที่แล้วก็พูด ทำไมต้องพูดเพราะว่า
เสถียรภาพการคลังเรา คือเราต้องมีเงินเก็บเยอะๆ นึกเหมือนบ้านเรา ถ้าเรามีเงินเก็บ
เยอะๆ เราก็อุ่นใจ อย่างที่ผอ.คลังได้พูดว่าใน 3 เดือนแรกในปีงบประมาณ  2565 
รายได้เราไม่เข้าเลย เราก็ต้องเอาเงินตรงนี้มาใช้ แต่ถ้าเงินตรงนี้มันไม่มี มันมีน้อย มันมี
น้อยกว่าที่เราต้องจ่ายเราก็จะลำบากนะคะ ยกตัวอย่างท้องถิ่นด้วยกัน ไม่มีเงินเดือน
จ่ายนะคะ ราชการ ลูกจ้าง คือเราต้องเอาเงินตัวนี้มาจ่ายเงินเดือนของพวกเรา รวมถึง
ค่าตอบแทนของพวกท่านด้วยนะคะ บางทีไม่มีเงินสำหรับจ่ายเงินเดือน มันก็จะเดือด
ร้อย หัวหน้าส่วนราชการอาชีพเดียวกันหมดเลย คือไม่มีรายได้เสริมไม่มีอาชีพอย่างอ่ืน 
มันไม่ใช่ข้าราชการอย่างเดียว รวมถึงลูกจ้างด้วย คือไม่ใช่ท้องถิ่นเราอย่างเดียวที่อ่ืน
วิกฤตยิ่งกว่าเราอีกค่ะ ประกอบกับช่วงนี้โควิดเราตั้งศูนย์โควิดค่ะ ตอนนี้เราเบิก
งบประมาณประหยัดมากที่สุด เราเบิกเฉพาค่าอาหาร ในอนาคตต่อไป โควิดจะอยู่กับ
เราแบบนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับศูนย์โควิดเราต้องจ่ายอีกเยอะ เช่น คนติดเชื้อที่
รักษาหายแล้วหรืออาการดีขึ้นก็ต้องมากักตัวที่ศูนย์ ตอนนี้ศูนย์เราก็เต็มแล้ว คนที่มา
จากจังหวัดเสี่ยงก็มาอยู่ที่ศูนย์เรา ถามว่าอนาคตเราคงไม่ได้เบิกเฉพาะค่าอาหารหรอก
ค่ะ เราต้องทำศูนย์ขึ้นใหม่ ในส่วนของวิชาการด้านสาธารณสุขการที่ผู้ป่วยออกมาจาก
โรงพยาบาล มันก็ต้องแยกส่วนกันไม่อยู่รวมกัน ตอนนี้เรารวมกันแล้ว หมายความว่า
รวมกับผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยง และคนที่รักษาตัวหาย 2 คน หมู่ที่ 7 มันยังมีเชื้ออยู่แต่
อาการดีขึ้น และที่โรงพยาบาลเตียงเต็มเพราะว่าคนที่เป็นผลบวกกลับมาอุตรดิตถ์กัน
เยอะมาก หากจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนของโควิดอีกยอะเลยนะคะ อย่างห้องน้ำไม่
พอใช้เลย คืออันนี้ให้มองภาพว่าเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอีกเยอะในส่วนของโควิด
รัฐบาลไม่ได้ให้เงินเรามานะคะ คือเราใช้เงินตัวเอง ในการดูแลคนของเราเองที่ไปอยู่
ต่างจังหวัด ติดเชื้อบ้าง มาจากจังหวัดเสี่ยงบ้างก็ชี้แจงให้ฟังว่าถ้าเรามีงบประมาณใน
การใช้จ่ายด้านนนี้พอสมควรมันก็จะไม่เดือดร้อน ก็มองหลายๆส่วน ในส่วนของ
เงินเดือนเราด้วย ในส่วนของศูนย์โควิดด้วยที่จะต้องใช้เงินงบประมาณอีกหลาย คาดว่า
น่าจะใช้อีกเยอะ คนทยอยกันออกมา คือวันนี้จะมาอีก 4 คน อย่างท่านสท.สุธิมา ก็จะ
อยู่จุดตรวจก็จะเห็นว่าเริ่มเต็ม ถ้าหากเต็มจริงๆ เราต้องจัดหาที่อยู่ให้กับคนที่มาด้วย 

ประธานสภา จะให้ผมชี้แจงที่ละข้อ ที่ละโครงการทั้งหมาด 14 โครงการ ก็ช่วยกันพิจารณาที่ละ
โครงการ 

นายสุริยา ขออนุญาตในเรื่องที่ปลัดชี้แจงได้กันไว้แล้ว เพื่อให้เห็นภาพเงินสะสมเรามีประมาณ 2.5 
ล้าน กันเงินเดื่อนไว้ 3 เดือน ตามระเบียบฯได้กันเงินไว้หมดแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการ
คณะผู้บริหารได้สอบถามผอ.กองคลังว่าเราจัดได้เท่าไร กันไว้หมดเลย ความจริงก็มี
น้อยโครงการไหนก็ขอให้ท่านพิจารณาที่ละโครงการก็ดี หรือยังไงก็ให้สภาได้พิจารณา 
คณะผู้บริหารไม่มีอำนาจจะไปสั่งการ 



นายจันทร์แรม คุยกันง่ายๆ อย่างหมู่ที่ 4 ระยะทาง 400 เมตร ที่งบประมาณตั้งไว้ 490,000 บาท และ
อีกโครงการ 350,000 บาท เป็นของหมู่ที่ 4 ทั้งหมดครับ ความเดือดร้อนของหมู่ที่ 5 
และหมู่ท่ี 6 ก็ยังมีก็จะให้แบ่งมาให้หมู่ที่ 5 240,000 บาท หมู่ที่ 6  240,000 บาท ก็จะ
ได้ขอมติที่เดียวเลย คือหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ไม่มีแม้แต่โครงการเดียวคือเงินอุดหนุนก็คือ
เงินอุดหนุนที่จะทำถนนไม่ทราบว่าเงินอุดหนุนจะได้หรือไม่ได้เมื่อไรก็ไม่ทราบ แต่จ่าย
ขาดต้องได้ทุกหมู่ครับ ขอบคุณครับ 

นายสุริยา ปรธานสภาพิจารณาที่ละโครงการเลยครับ ถ้าท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องยก
มือ โครงการไหนที่จะไปทำเพ่ิมเติมก็ไปดูว่าอยู่ในแผนไหม ไปที่ละข้อดีกว่าครับ ส่วน
โครงการไหนไม่เห็นด้วย ก็ต้องยกมือ ส่วนจะเพ่ิมเติมตรงไหนก็ดูตามความจำเป็น ผม
เอาเข้าสภาใหม่ได้หรือยังไงแล้วแต่ ได้หมดครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภา ชี้แจงตั้งแต่โครงการที่ 1 – 14 โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาเป็นผู้อ่านที่ละโครงการ 
นางดวงใจ กล่าวต่อที่ประชุม  

 1 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยการเกษตร 2 หมู่ที่ 1 
บ้านทับใหม่ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. งบประมาณ 141,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
 
นางดวงใจ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 อยู่เจริญสุข หมู่ที่ 2 

บ้านหาดกรวด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. งบประมาณ 141,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
 
นางดวงใจ 3. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 บุญรักษา หมู่ที่ 2 

บ้านหาดกรวด ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 248.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 744.00 ตร.ม. งบประมาณ  233,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
 
นางดวงใจ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองรี หมู่ที่ 4 ขนาด

กว้าง 4.00 ม. ยาว 400.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 
ตร.ม. งบประมาณ 490,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
 
นางดวงใจ 5. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 วังหมู หมู่ที่ 4 ขนาด

กว้าง 3.00 – 4.00 ม. ยาว 304.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,140.00 ตร.ม. งบประมาณ 351,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง ไม่เห็นชอบ 7 เสียง 
 
นางดวงใจ 6. ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทางเข้าวัดไผ่ใหญ่ ขนาด

กว้าง 4.00 – 5.00 ม. ยาว 348.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,552.00 ตร.ม. งบประมาณ 492,000 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
นางดวงใจ  7.ระบบกรองน้ำบาดาลประปาบุ่งจิก หมู่ที่ 3 งบประมาณ 388,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  



นางดวงใจ 8. วางท่อประปาพีวีซี จากหมู่ที่ 8 ถึง หนองยายจันทร์ งบประมาณ 482,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  
 
นางดวงใจ 9. วางท่อประปาพีวีซี จากประปาลุงช่วย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 499,000 

บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  
 
นางดวงใจ  10. วางท่อประปาพีวีซี จากหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 4 ประปาหนองวงษ์ งบประมาณ 

458,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  
 
นางดวงใจ 11. โครงการขุดลอกวัชพืช คลองจระเข้ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6  งบประมาณ 

320,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง  
 
นางดวงใจ 12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยมงคลทรัยพ์ 

หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 80.00 เมตร 0.04 ม. งบประมาณ  75,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 1 เสียง 
 
นางดวงใจ 13. ระบบสูบน้ำจากสระป่าแดง หมู่ที่ 3 ไปสระหมู่ที่ 8 เพ่ือผลิตน้ำประปางบประมาณ  

90,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
 
นางดวงใจ 14. โครงการวางท่อคอนกรีตบริเวณน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 

งบประมาณ  115,000 บาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
 
นายสุริยา กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่เห็นชอบในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม เสนอ

ไป 14 โครงการ ได้มา 13 โครงการ 
 

3.3  เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

โอนลด 
กองช่าง 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
(โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดกรวด) ขอโอนลด  800,000 
บาท 
รวมโอนลด  800,000 บาท 
 



โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.โครงการปรับปรุงอาคาร อปพร.  งบประมาณ  499,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงห้องคณะผู้บริหาร งบประมาณ 30,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงห้องน้ำเทศบาลตำบลหาดกรวด งบประมาณ 31,500 บาท 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหน้าวัดดงช้างดี ปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 480.00 ลบ.ม. งบประมาณ  63,000 บาท 
5. จัดซื้อเทปวัดระยะล้อเลื่อน จำนวน 1 อัน งบประมาณ  16,500 บาท 
6. จัดซื้อเครื่องจ่ายสารแพค จำนวน 4 ตัว งบประมาณ  60,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่า
ก่อสร้างสาธารณูปโภค 
7. ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านวังหมู หมู่ที่ 4 – บ้านดงช้างดี หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 35.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. งบประมาณ 
100,000 บาท 
รวมโอนเพิ่ม 1+2+3+4+5+6+7 งบประมาณ  800,000 บาท 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 

ประธานสภา  โอนลด 
กองช่าง 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้างปั๊มน้ำมันพีที หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี งบประมาณ  214,000บาท 
รวมโอนลด  214,000 บาท 
โอนเพิ่ม 
กองช่าง 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. บ้านวังหมู หมู่ที่ 4 – บ้านดงช้างดี หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 70.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. 
งบประมาณ  214,000 บาท 
รวมโอนเพิ่ม  214,000 บาท 

ประธานสภา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามหรืออภิปราย จึงขอมติ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง 
 

3.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลหมู่บ้านที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 (4) ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 
และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น 
 



   เขตที่ 1 
   หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ นายสมบูรณ์  อ่ำแจ้ง  
   หมู่ที่ 2 บ้านหาดกรวด นางสุธิมา นุชศรี 
   หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งจิก นายโพธิ์  แก้วมณี 
   หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ นายเกื้อ แสงสิน 
   หมู่ที่ 8 บ้านดงช้างดี นายวันชัย ยังเหล็ก 
   หมู่ที่ 9 บ้านเขาตอง นายบุญเสริม  อ่ำแจ้ง 
   เขตที่ 2 
   หมู่ที่ 4 บ้านวังหมู นายปลิม คล้ายปิ่น และนายวิฑูรย์ โกฏแสง 
   หมู่ที่ 5 บ้านท่า นายสุเทพ ทันนิเทศ และนางดวงใจ ทันนิเทศ 
   หมู่ที่ 6 บ้านซ่าน นายพะเยาว์  เมฆไหว และนายจันทร์แรม สังจัน 
นายสุเทพ กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการแบ่งคนดูแล ผมว่ามันไม่ถูกนะครับเพราะว่าอย่างคนหมู่ที่ 4 

เขาก็เลือกผมมา หมู่ที่ 6 ก็เลือกผมมา จะให้ผมรับผิดชอบหมู่ที่ 5 อย่างเดียวได้อย่างไร
ครบั ผมว่ามันไม่ใช่นะครับ คือผมก็อยากดูแลที่เขตที่เขาเลือกเรามา 

ปลัดเทศบาล คือเรื่องนี้เรื่องการแบ่งเป็นหมู่บ้านปลัดขอตั้งข้อสังเกตนะคะ ตามพรบ.เทศบาล 2496 
มาตรา 18 ได้กล่าวว่า สมาชิกสภาเทศบาลย่อมเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาล
นั้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ โดยไม่อยู่ความผูกมัดแห่ง
อาณัติมอบหมายใดๆ ก็มองว่าจะขัดกับตัวพรบ.เทศบาล ตามคำสั่งนี้ในระเบียบวาระ
ประชุมถูกกำหนดว่าคนนี้ต้องดูแลหมู่นี้ หน้าที่หากมีการแบ่งกันจริงก็ขึ้นอยู่กับมติสภา 
ก็ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าแล้วหน้าที่ของแต่ละคนมีอะไรบ้าง ตามความรับผิดชอบ  

ประธานสภา ท่านสมาชิกว่าอย่างไรบ้างครับ 
นายสุริยา อนุญาตท่านประธานขอตั้งข้อสังเกตอย่างที่ท่านปลัดพูด ผมไม่ได้ก้าวก้ายนะครับ การ

ทำงานทุกครั้งก็ต้องมีผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการสำรวจงบประมาณที่เราคุยกันไว้ 7 
ล้านหรือ 1.7 ล้าน ผมไม่แน่ใจ พูดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 1 2 3 ส่วนที่
เหลือจะผลักให้ทำประปาหมู่ที่ 7 แนวทางเป็นอย่างนั้น ส่วนแนวทางของเขต 2 แบ่ง
กันหาร 3 ก็พิจารณากันเอาเองครับ 

ประธานสภา สอบถามท่านสมาชิกว่าจะเอากันอย่างไร ในที่ประชุมเห็นด้วยกับการช่วยกันดูแลไม่มี
การแบ่งหรือแต่งตั้งสมาชิกรับผิดชอบ ก็รับผิดชอบร่วมกัน 
- ไม่มีการลงมติในข้อนี้เป็นการบริหารร่วมกัน 

ปลัดเทศบาล ขออนุญาตท่านประธานตั้งข้อสังเกตก็แล้วกันนะคะ ซึ่งได้มีการลงมติไปแล้วข้อ 3.3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหมู หมู่ที่ 4 – บ้านดงช้างดี หมู่ที่ 8 โครงการนี้เคย
ตั้งอยู่ในเทศบัญญัติปี 2564 และมีการโอนลดออกไป เมื่อคราวประชุมสภาที่ผ่านมา 
ตามวิธีงบประมาณโครงการนี้มันหายไปแล้ว อันนี้เป็นการตั้งโครงการใหม่ ณ วันนั้นไม่
มีความจำเป็น ถูกโอนลดออกไปแล้ว แต่วันนี้มีความจำเป็นขึ้นมา ตามระยะเวลาในการ
ประชุมก็ห่างกันไม่กี่วันเอง อันนี้ไม่ใช่จะเปลี่ยนแปลงมตินะคะ แต่ขอบันทึกในรายงาน
การประชุมในส่วนของความจำเป็น และตามความเหมาะสมน่าจะไปตั้งใน
ปีงบประมาณ  2565 ไหมค่ะ 

นายสุริยา ขออนุญาตสภาโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติในปี 2564 สืบเนื่องจากประชุมครั้งที่แล้ว 
ยอมรับว่าเสนอผิดเองครับความจำเป็นมันก็มีครับมันตั้งไว้แล้ว 

 
 
 
 



3.5 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ประจำสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 105 (4) ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 
และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น 

ปลัดเทศบาล ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาข้อ 105 กฎหมายก็เปิดช่องไว้ใน
ส่วนของข้อ (4) คณะกรรมการอ่ืนตามมติสภาเห็นสมควร ถ้าหากท่านเห็นสมควร
จะต้องตั้งกรรมการที่เสนอก็พิจารณาได้ เพราะว่าในส่วนข้อ (1) (3)มีตั้งอยู่แล้ว และถ้า
จะตั้งกรรมการชุดนี้หน้าที่ความรับชอบมีอะไรบ้าง 

ประธานสภา ท่านสมาชิกอย่างไรดีครับ หรือว่าไม่ต้องตั้ง 
- ในที่ประชุมตกลงกันในที่ประชุมว่าไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์

ประจำสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายสุริยา กล่าวต่อที่ประชุมวันนี้เวลา  15.00 น. จะไปสำรวจหมู่ที่ 7 โครงการที่จะดำเนินการทำ

เทศบัญญัติในวันศุกร์นี้ ผมได้พูดคุยกับผอ.กองช่าง ช่างรักษ์จะสรุปโครงการให้เราวัน
พุธแต่ละหมู่ส่วนงบประมาณที่จะตั้งไว้ประมาณ 50 กว่าล้านแต่ละหมู่ก็จะได้ตามที่เรา
คุยกัน 

ปลัดเทศบาล ขอปรึกษาท่านสท.ค่ะว่าเนื่องจากศูนย์โควิดเรา LQ ตอนนี้เราจัดเจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจำ
ศูนย์แบบนี้นะคะ ช่วงเช้าแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  
- เช้า อสม.จาก 2 เขตๆละ 3 คน รวมเป็น 6 คน เริ่มเวลา  07.00 น. – 13.00 น. 
- บ่าย อสม.จาก 2 เขตๆละ 3 คน รวมเป็น 6 คน เริ่มเวลา 13.00 น. – 19.00 น. 
สำหรับเวรกลางคืนเป็นผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างเมื่อคืนเป็นเวรของหมู่ที่ 4 คืนนี้หมู่ที่ 
5 ที่นี้พอมาถึงหมู่ที่ 8 ด้วยผู้ใหญ่เป็นผู้หญิง ผู้ช่วยก็ผู้หญิง ก็เลยขอความร่วมมือมาทาง
เทศบาลขอให้เทศบาลไปนอนได้ไหมแต่ช่วงหัวค่ำผู้ใหญ่เขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนนะคะ 
สำนักปลัดไปนอนมา 2 คืนแล้ว ก็ได้คำแนะนำมาจากผู้ใหญ่บ้านจะรบกวนทางท่านสท.
ไปเปลี่ยนเวรกันบ้าง วันนี้ก็ครบ 1 เดือนแล้ว ซึ่งศูนย์โควิดไม่รู้จะปิดเม่ือไร ก็จะปรึกษา
ถ้าหากแบ่งเขต เขต 1 เขต 2ได้ไหมค่ะ พนักงานเทศบาลเราอยู่เหมือนกัน อย่างคิว
ต่อไปก็จะเป็นกองคลัง กับกองการศึกษารวมกัน คือกองคลังผู้ชายน้อย ถ้าวนกัน
ช่วงเวลาก็จะกว้างหน่อยไม่ต้องมานอนบ่อยจะโอเครกันไหมคะ แต่ถ้าไม่โอเครก็จะใช้
เจ้าหน้าที่เราเวียนเป็นหมู่ที่ 10 11 12 เราจัดได้ 4 ชุด 

นายนวพล ถ้าท่านมาอยู่ด้วยก็จะอยู่กันเดือนละ 2 ครั้ง ก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันก็แล้วแต่สภา
ครับ 

นายสมบูรณ์ ผมว่าตัดหมู่ที่ 8 ออกไปเลยครับเขามีแต่ผู้หญิงไม่ต้องให้เขามานอนหรอกครับ ตอน
หัวค่ำมาอยู่เป็นเพ่ือนเล็กน้อยก็พอ 

นางพรฉวี ขออนุญาตรายงานสถานการณ์ศูนย์โควิด LQ ศูนย์เปิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2564 
ตอนนี้มีกักตัวอยู่ในศูนย์เรา 31 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง 29 คน กลุ่มป่วย 2 ราย กลุ่ม
ป่วยในที่นี้หมายความว่าป่วยเป็นบวกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้ว อาการดีขึ้นแต่
ยังมีเชื้ออยู่ให้กลับมากักตัวที่ศูนย์อีก 7 วัน เราส่งผลบวกไป 7 ราย เหลืออีก 5 ราย
ที่มาจากจังหวัดเสี่ยงเขาบวกมาเลยไม่ผ่านศูนย์เราไม่ทราบว่ากี่ราย เพราะฉะนั้นคนที่
เป็นบวก 11 รายคณะนี้ยังเหลือในศูนย์ 13 ราย และวันนี้ได้แจ้งข่าวมาว่า หมู่ที่ 4 มา
จากชลบุรี 3 ราย มารถส่วนตัว สามีผลเป็นลบ ภรรยาและลูกผลเป็นบวก เขาก็จะ



swab  swabเสร็จเขาก็จะส่งโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ส่วนผลเป็นลบที่เป็นสามีก็จะมากัก
ตัวในศูนย์ก็จะแจ้งมาเรื่อยๆ แจ้งมาทุกวัน ก็แจ้งให้สภาได้ทราบ 

นายสุริยา  ในเรื่องของการอยู่เวรให้รวมคณะผู้บริหารไปด้วยนะครับ 
ปลัดเทศบาล ถ้ามีคณะผู้บริหาร เขต 1 เขต 2 เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ 
ประธานสภา ท่านสมาชิกไม่มีปัญหาครับร่วมด้วยช่วยกันท่านปลัดออกเป็นตารางให้ด้วยนะครับ  
ปลัดเทศบาล เข้า 19.00 น. ออก 07.00 น. ห้องน้ำก็เข้าท่ีห้องสมุด สำหรับที่นอนให้เตรียมมานะคะ 
 
ประธานสภา  กล่าวต่อที่ประชุมมีหัวหน้าส่วนท่านใด มีเรื่องแจ้งอีกไหมครับ 

- ไม่มีหัวหน้าส่วนหรือสมาชิกท่านใดแจ้งจึงขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 

    ลงชื่อ       ดวงใจ  ทันนิเทศ     ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางดวงใจ  ทันนิเทศ) 
        เลขานุการสภา 
      
    ลงชื่อ          ปลิม  คล้ายปิ่น                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายปลิม  คล้ายปิ่น) 
             ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดกรวด 


